

Ang Komunidad ng Early Start

Kung mayroon kang anak na wala pang 3 taong gulang na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga o may kapansanan, o kung mayroon kang alalahanin tungkol sa development ng iyong anak, may tulong at suportang iniaalok sa komunidad mo!

Makakatulong sa iyo ang mga **Family Resource Center** ng Early Start na mag-navigate sa Early Start.
www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center

Nagbibigay ang mga lugar tulad ng mga **aklatan** ng mga oportunidad na matuto at mapabilang.
<https://www.library.ca.gov/branches>

Makakatulong ang **pangangalaga sa bata**, mga preschool, o mga programang pagbisita sa bahay, tulad ng Early Head Start, na suportahan ang development.
mychildcare.ca.gov/#/home

Maaaring makatanggap ang iyong anak ng mga serbisyo mula sa kanilang lokal na **paaralan**.
cainclusion.org/camap/map-project-resources/county-specific-resources

Sinusuri ng mga **pediatrician** ang development ng iyong anak sa kanyang ika-9, ika-18, at ika-24 na buwan.
www.cdc.gov/ncbddd/actearly/index.html

Ang mga **pamilya** ay ang sentro ng Early Start. Maghanap ng mga resource ng Early Start dito:
www.ceitan-earlystart.org/central-directory

Maaaring saklaw ng iyong **plan ng pangangalagang pangkalusugan** ang ilan sa mga serbisyo para sa iyong anak.
www.dhmc.ca.gov

Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa development ng iyong anak, magsimula sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong lokal na **regional center**.
www.dds.ca.gov/services/early-start/family-resource-center/regional-center-early-start-intake-and-family-resource-centers



Ang California Department of Developmental Services at ang Interagency Coordinating Council on Early Intervention ay may impormasyon para sa mga magulang at propesyonal tungkol sa kung paano makakuha ng tulong at suporta. Para sa mga karagdagang tanong, tawagan ang Early Start BabyLine sa 800-515-BABY (800-515-2229).



I-SCAN ITO

Lokal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan:

Ang disenyo ay ginawa ni Guthrie Devine sa Eastern LA FRC.